

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/ห้องโลกเรียนรู้

วันที่: อาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 4299

Col.Inch: 33.73

Ad Value: 43,849

คอลัมน์: เล่าเรื่องมหาวิทยาลัย

หน้า: 11(บนขวา)

PRValue (x3): 131,547

ศิลปิน: ชาว-ดำ



📌 กิจกรรม MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2013 มหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้ชื่อ “คำคืนแห่งเดือนดาว หนุ่มสาวดักกลืนนคร” ได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่สามารถคว้าตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัยประจำปี 2556 คือ นวรัตน์ คำมี หรือ มายด์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขานิเทศศาสตร์

📌 “มายด์” เผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของคณะตัวแทนมหาวิทยาลัยกว่าจะได้เป็นต้องฝ่าด่านผู้เข้าประกวดทั้ง 19 คน แต่ละคนก็มีความสามารถเฉพาะด้านของตนแตกต่างกันออกไป รู้สึกภูมิใจที่ได้แสดงความสามารถของตนในการประกวดรอบความสามารถพิเศษ โดยขับร้องเพลงแหล่ประกอบกับการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ที่ในวันจะเลือนรางหายไปนในสังคม เพราะอยากให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและสืบทอดสู่รุ่นลูกหลานต่อไป

📌 “สิ่งแรกที่ต้องเตรียมพร้อมในการเข้าประกวด คือ การฝึก



บุคลิกภาพ มายด์เองเป็นคนที่ไม่ค่อยสวย ต้องซ้อมหนักหน่อยเกี่ยวกับการเดิน การฝึกตอบคำถาม โดยได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ อีกอย่างที่สำคัญคือ การฝึกสมาธิ มายด์คิดว่าคนที่คนเรามีสมาธิในการฟังคำถามเราก็จะมีสมาธิในการตอบคำถามนั้นให้ออกมาดีเช่นเดียวกัน” มายด์ กล่าว

📌 ถึงแม้การประกวดจะเป็นที่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี 2556 แต่ก็ไม่วินกรรมศาสตร์วิจารย์จากบุคคลที่มีข้อขัดแย้งกับการตัดสินของคณะกรรมการที่ดูเหมือนจะไม่เป็นกลาง สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมาผู้เข้าประกวดจากคณะวิทยาการสารสนเทศเคยได้รับตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัยถึง 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2555 จนถึงดาว มมส.คนปัจจุบัน

📌 “ได้เตรียมใจไว้แล้วค่ะ หลังจากประกวดเสร็จยังไม่ต้องมี

กระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม มมส. มายด์เป็นคนที่มีผิวสีแทน แต่คนอื่นอาจจะมองว่าดำ ซึ่งมันเป็น

อะไรที่ยากมาก มีแต่คนสวยๆ คือในใจคิดว่าไม่ได้แล้ว” มายด์กล่าว

📌 มายด์เล่าต่อว่า เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง มีสมาธิ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทำให้กล้าแสดงออกและคว้าตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้

ในที่สุด กิจกรรมแรกหลังจากการประกวดสิ้นสุดลง คือ ถือนพพานไหว้ครูของมหาวิทยาลัย ในวันที่พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้ จะปฏิบัติหน้าที่ให้สุดความสามารถและเป็นนิสิตต้นแบบให้แก่พี่น้องชาว มมส. ทุกคน ตลอดจนรุ่นน้องที่จะเข้ามาใหม่ในปีการศึกษา 2557

📌 ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งของดาวมหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบันในการทำกิจกรรมต่างๆ เสมือนเป็นตัวแทนของกลุ่มนิสิต และมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ทางมหาวิทยาลัยต่อไป การที่จะได้เป็นดาวเดือนนั้น จะต้องมีความดี บุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องเป็นคนที่มีความสามารถไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทุกสถานการณ์ที่เป็นอยู่